

สาส์นวันวิสาขบูชา
ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโลก : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

.....

คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุณณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ และเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับชาวพุทธทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญสากลของโลก" (ด้วยชื่อวันว่า "Vesak") โดยการเสนอของประเทศศรีลังกา ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรมุ่งมั่นในหลักธรรม ซึ่งหลักธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติในวันวิสาขบูชา ได้แก่

๑. ความกตัญญู คือ การรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที่คู่กับความกตเวทิตี ซึ่งหมายถึงการตอบแทนคุณที่มีผู้ทำไว้ ความกตัญญูและความกตเวทิตีนี้ เป็นเครื่องหมายของคนดี ทำให้ครอบครัวและสังคมมีความสุข ซึ่งความกตัญญูกตเวทิตีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้ง บิดามารดาและลูก ครูอาจารย์กับศิษย์ นายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้น

๒. อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใน วันวิสาขบูชา ได้แก่ ทุกข์ คือ ปัญหาของชีวิต สภาวะที่ทนได้ยาก ซึ่งทุกข์ขั้นพื้นฐาน คือ การเกิด การแก่ และการตาย ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ ส่วนทุกข์จร คือ ทุกข์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การพลัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รัก หรือ ความยากจน เป็นต้น

สมุทัย คือ ต้นเหตุของปัญหา หรือสาเหตุของการเกิดทุกข์ และสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาเกิดจาก "ตัณหา" อันได้แก่ ความอยากได้ต่างๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

นิโรธ คือ ความดับทุกข์ เป็นสภาพที่ความทุกข์หมดไป เพราะสามารถดับกิเลส ตัณหา อุปาทาน ออกไปได้

มรรค คือ หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ เป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา มี ๘ ประการ ได้แก่ ความเห็นชอบ ดำริชอบ วาจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ

๓. ความไม่ประมาท คือ การมีสติตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำอะไร พุดอะไร คิดอะไร ล้วนต้องใช้สติ เพราะสติคือการระลึกได้ การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ซึ่งความประมาทนั้นจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมา ดังนั้นในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ ด้วยความมีสติ

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๔ นี้ ดิฉันในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการนำของพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีองค์ปัจจุบัน ที่ได้ให้ความสำคัญในการจัดงาน

วันวิสาขบูชาโลกขึ้นเป็นประจำทุกปี จนทำให้ชาวพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทย และเข้าร่วมงานมากขึ้นในทุก ๆ ปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้คงความเป็นผู้นำชาวพุทธโลก ด้วยการประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช महाराजในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Im mui

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหฬี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต